

**ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น**  
**เทศบาลตำบลบางปลา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร**  
**ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๔๑) ได้จำแนกไว้รวม ๑๐ สาขา ดังนี้.-**

ลำดับที่	สาขา	ภูมิปัญญา	ชื่อ - สกุล	ที่อยู่
๑	<b>สาขาเกษตรกรรม</b> หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองในสภาวะการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การทำเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญหาการเกษตร เป็นต้น	-	-	-
๒	<b>สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม</b> (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิต เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่น สามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจัดจำหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น	-	-	-
๓	<b>สาขาการแพทย์ไทย</b> หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้	สมุนไพรรไทย  นวดแผนไทย	ดต.สุวรรณ ปวงนิยม  นางศรีนวล พรายรักษา  นางลัดดา แก้วแกมสี	๑๒ หมู่ ๔ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร  ๗๒/๑๗ หมู่ ๔ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร  ๓๑ หมู่ ๔ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

ลำดับที่	สาขา	ภูมิปัญญา	ชื่อ - สกุล	ที่อยู่
๔	<b>สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b> หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งอนุรักษ์ การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	เย็บจาก	นางปัญญา เกร็ดจุ	๑๙ หมู่ ๔ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร
๕	<b>สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน</b> หมายถึง ความสามารถในด้านบริหารจัดการ การค้าการสะสมและบริการกองทุนและธุรกิจชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพื่อเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน	-	-	-
๖	<b>สาขาสวัสดิการ</b> หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม	ชมรมผู้สูงอายุ	ดต.สุวรรณ ปวงนิยม	๑๒ หมู่ ๔ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร
๗	<b>สาขาศิลปกรรม</b> หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะ สาขาต่างๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น	สไบมอญ  ธงตะขาบ	นางสาวจระวี ปานลิ้ม  นายพริ้ง ชาวหญ้าแพรก	๙ หมู่ ๔ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร  ๑๙/๑ หมู่ ๔ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

ลำดับที่	สาขา	ภูมิปัญญา	ชื่อ - สกุล	ที่อยู่
๘	<p><b>สาขาจัดการ</b> หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการดำเนินงานด้านต่างๆ ทั้งขององค์กรชุมชน องค์กรทางสังคมอื่นๆ ในสังคมไทย เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้านระบบผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เป็นต้น</p> <p>กรณีของการจัดการศึกษาเรียนรู้ นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขาการจัดการที่มีความสำคัญ เพราะการจัดการศึกษาเรียนรู้ดี หมายถึง กระบวนการเรียนรู้พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิผล</p>	<p>ชมรมผู้สูงอายุ/ ชมรมครอบครัว</p>	<p>ดต.สุวรรณ ปวงนิยม</p>	<p>๑๒ หมู่ ๔ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร</p>
๙	<p><b>สาขาภาษาและวรรณกรรม</b> หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษา ทั้งภาษาถิ่น ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท</p>	<p>ภาษารามัญ</p>	<p>นายสำรวย คงศิลป์</p>	<p>๗๒ หมู่ ๔ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร</p>
๑๐	<p><b>สาขาศาสนาและประเพณี</b> หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนาเชื่อ และประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลละสิ่งแวดลอม เช่น การถ่ายทอดหลักศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ ประเพณี เป็นต้น</p>	<p>หลักธรรมทางศาสนา</p>	<p>พระมหาพนมฐานะวังโส</p>	<p>วัดบางปลา หมู่ ๔ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร</p>